
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara 

 

631. fundur 

 

Föstudaginn 13. október 2017 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 í 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.  

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson, formaður ANR 

Birgitta Kristjánsdóttir, ANR 

Benedikt S. Benediktsson, FJR 

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, ANR 

 

1. Lögð var fram fundargerð 630. fundar og var hún staðfest.  

 

2. Kjarnafæði hf, Ferskar kjötvörur ehf, Ekran ehf og Matfugl sendu nefndinni erindi dagana 9. 

og 10. október sl. þess efnis að vöntun væri á einstökum hlutum svínakjöts. Í framhaldi af 

þessum erindum var send fyrirspurn til framleiðslu- og dreifingaraðila þar sem óskað var eftir 

upplýsingum um meinta vöntun. Á fundinum var farið yfir svör sem borist höfðu um meinta 

vöntun á svínakjöti og rökstuðningur einstakra fyrirtækja.  

Ákvörðun tekin um að bíða svara frá þeim sem áttu eftir að veita umsögn, áður en ákvörðun 

yrði tekin um hvort mæla eigi með því við ráðherra að opna tollkvóta, eða ekki.  

 

3. Ákveðið var að senda út tölvupóst varðandi meintan skort á nautakjöti en erindi hafði borist 

þess efnis frá Ekrunni ehf, dags. 12. október sl. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið. 


